

Xây dựng chi bộ,
đảng bộ cơ sở "bốn
tốt"

Đảng ủy xã Cổ Bi đi sâu lãnh đạo hợp tác xã mua bán

Đức Yên

Hợp tác xã mua bán xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến của ngành hợp tác xã mua bán. Hai năm liền (1966 - 1967) tập thể cán bộ, nhân viên ở đây được Chính phủ công nhận là "tổ lao động xã hội chủ nghĩa" và tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. Chi bộ đảng, chi đoàn thanh niên lao động trong hợp tác xã đều đạt danh hiệu "bốn tốt".

Hợp tác xã mua bán Cổ Bi có nhiều thành tích nổi bật trong việc phát triển kinh doanh, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Tổng doanh số hiện nay tăng gấp bốn lần so với năm 1964, trong đó 70% vốn đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hàng trăm mặt hàng chủ yếu như xe cải tiến, cày bừa, máy tuốt lúa, bèo dậu, phân đạm và hàng chục tấn thóc giống có năng suất cao được đưa vào phục vụ các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Hợp tác xã mua bán Cổ Bi đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh cuộc cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp, góp phần đưa năng suất lúa của xã Cổ Bi tăng từ 4,4 tấn bình quân một héc-ta năm 1965, lên 5,6 tấn một héc-ta năm 1967.

Ngoài việc thực hiện tốt chế độ phân phối hàng công nghệ phẩm của Nhà nước cho nhân dân, hợp tác xã còn mở rộng kinh doanh ngoài diện, ngoài mức đạt 128% kế hoạch thu mua nông sản, thực phẩm cho Nhà nước vượt mức 30%. Đặc biệt những hiện tượng lãng phí tham ô, tư lợi của cán bộ nhân viên trong những năm qua đã chấm dứt. Quần chúng xã viên rất phấn khởi, tin nhiệm hợp tác xã mua bán.

Sở dĩ hợp tác xã có được những thành tích trên kia, một phần là do sự nỗ lực phục vụ của cán bộ, nhân viên và nhiệt tình tham gia xây

dụng hợp tác xã mua bán của bà con xã viên trong xã, nhưng phần quan trọng có tính chất quyết định là sự lãnh đạo sâu sát cụ thể của đảng ủy xã.

Đảng ủy xã Cổ Bi trải qua nhiều lần đấu tranh đã xác lập nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của đảng ủy đối với hợp tác xã mua bán. Thời kỳ đầu khi hợp tác xã mua bán mới được đưa về xã, có đồng chí trong Đảng ủy cho rằng: hợp tác xã mua bán là tổ chức kinh doanh thương nghiệp, chỉ có nhiệm vụ phân phối hàng, do đó đảng ủy chẳng cần lãnh đạo gì nhiều lắm! Vấn đề lãnh đạo kinh doanh, đào tạo cán bộ v.v... là do sở và phòng thương nghiệp chịu trách nhiệm. Ngay cả đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách hợp tác xã mua bán cũng chưa nhận ra vị trí, vai trò của hợp tác xã này đối với việc phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống như thế nào? Nhưng do đi sâu vào thực tiễn hoạt động của hợp tác xã, do học tập các văn kiện, tài liệu của Đảng về vấn đề này, học tập chỉ thị 123 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổng kết công tác kinh doanh của hợp tác xã mua bán và Nghị quyết hội nghị lần thứ mười của Trung ương Đảng, Đảng ủy đã ngày càng nhận rõ chức năng và vai trò to lớn của hợp tác xã mua bán. Đảng ủy coi việc lãnh đạo hợp tác xã mua bán là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mình, là một mặt hoạt động không thể thiếu trong quá trình đưa nông dân từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, là điều kiện bảo đảm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường ở nông thôn. Hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã mua bán và hợp tác tín dụng là ba ngọn cờ xã hội chủ nghĩa tập hợp nông dân, thúc đẩy công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất cũ, thiết lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, đưa nông dân tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn như trên, Đảng ủy xã Cổ Bi đã không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của mình đối với hợp tác xã mua bán. Dưới đây là mấy mặt chủ yếu được Đảng ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo chặt chẽ.

I - Trước hết, Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm cho cán bộ và nhân viên hợp tác xã mua bán quán triệt đường lối, quan điểm kinh doanh xã hội chủ nghĩa của Đảng, trên cơ sở đó có phương hướng hoạt động đúng đắn

Hợp tác xã mua bán là tổ chức thương nghiệp có tính chất xã hội chủ nghĩa của quần chúng nông dân xã viên. Trong hoạt động kinh doanh, nó phải thực hiện đúng nguyên tắc phân phối xã hội chủ nghĩa. Thông qua hoạt động phân phối hàng công nghệ phẩm cho nông dân và thu mua hàng nông sản của nông dân bán cho Nhà nước, nó phải phát huy tác dụng "đòn bẩy" của mình đối với sản xuất, phục vụ đắc lực sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, không phải mọi đơn vị cơ sở của hợp tác xã mua bán đều làm đúng như vậy. Trong cán bộ, nhân viên hợp tác xã mua bán, tư tưởng kinh doanh đơn thuần thường tồn tại khá phổ biến, gây trở ngại cho hoạt động của hợp tác xã. Nhận rõ vấn đề này trong quá trình lãnh đạo hợp tác xã mua bán, Đảng ủy xã Cổ Bi đã đặc biệt quan tâm giáo dục cho ban chủ nhiệm và nhân viên hợp tác xã quán triệt quan điểm phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu và đời sống của quần chúng, đề phòng và chống tư tưởng chạy theo lợi nhuận, chỉ cần bán được nhiều hàng, thu được nhiều lãi, tách hoạt động của mình ra khỏi hoạt động sản xuất của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và không cần biết đến yêu cầu về đời sống của xã viên. Các đồng chí thường chỉ cho ban chủ nhiệm hợp tác xã mua bán nhận rõ: thành tích hoạt động của mình không chỉ được đánh giá bằng doanh số và tiền lãi ngày càng cao, mà chủ yếu là xem kết quả phục vụ sản xuất đời sống xã viên được nhiều hay ít.

Trong việc phục vụ sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, Đảng ủy hướng hoạt động của hợp tác xã mua bán vào việc góp phần đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật và phát triển chăn nuôi.

Phấn đấu thực hiện bằng được phương hướng lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ và ban chủ nhiệm cửa hàng đã tổ chức điều tra, nắm yêu cầu

của hợp tác xã nông nghiệp để lập kế hoạch kinh doanh; đã phân công một phó chủ nhiệm cửa hàng chuyên trách tìm nguồn hàng cho nông nghiệp. Hợp tác xã mua bán đã đảm nhiệm việc mua và vận chuyển giúp cho nông nghiệp những vật tư quan trọng như: máy móc, công cụ cải tiến, vật liệu xây dựng nhà cửa, sân phơi, các loại giống lúa có năng suất cao, phân đạm, v.v... đồng thời mở tại địa phương các tổ rèn, mộc, đan nan, sản xuất và sửa chữa công cụ, đồ dùng loại nhỏ phục vụ cho các đội sản xuất và xã viên. Để thiết thực giúp cho hợp tác xã mua bán quán triệt quan điểm và phương hướng kinh doanh trên, những khi bàn về kế hoạch kinh doanh của hợp tác xã mua bán, Đảng ủy thường triệu tập các ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng cùng tham gia ý kiến. Việc làm đó, khiến cho mối quan hệ hỗ trợ và phục vụ lẫn nhau giữa ba loại hợp tác xã gắn bó chặt chẽ. Kế hoạch hoạt động của từng loại hợp tác xã do đó có cơ sở thực hiện vượt mức.

Trong phương hướng phục vụ sản xuất ngoài nhiệm vụ chủ yếu là góp phần đẩy kinh tế tập thể của hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Đảng ủy còn hướng dẫn hợp tác xã mua bán góp phần tích cực của mình vào việc phát triển thích đáng kinh tế gia đình của xã viên. Gắn với mục tiêu "năm cây" và "năm con" đã được đề ra, Đảng ủy giúp cho hợp tác xã mua bán suy nghĩ kế hoạch phục vụ của mình. Các đồng chí đã cử một bộ phận nhân viên của hợp tác xã mua bán mở lò ấp trứng vịt. Năm 1967, hợp tác xã mua bán đã cung cấp trên 14.000 vịt con cho các đội sản xuất và xã viên chăn nuôi.

Kết quả là, xã viên có thêm trứng và thịt cải thiện mức sống, đồng thời bán tăng nghĩa vụ thực phẩm cho Nhà nước. Có gia đình như bà Khái, chỉ có một lao động, mà đã bán cho Nhà nước 23kg gà, vịt, ông Tạng có ba lao động, bán trên 32 kg, v.v... Hợp tác xã còn tự tổ chức tìm hạt giống và ươm hàng vạn cây ăn quả như nhãn, vải, cam, đu đủ, mướp, v.v... để phân phối cho đội sản xuất và các gia đình xã viên

trông, vừa nhằm lấy quả để cải thiện đời sống, vừa góp phần làm cho nông thôn thêm đẹp đẽ và có nhiều mặt hàng để thu mua sau này.

Được Đảng ủy chú ý giáo dục về quan điểm phục vụ sản xuất, phục vụ quân chúng, nhất là sau khi được học tập tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ mười, tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên hợp tác xã mua bán đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các đồng chí đã tự nguyện rời cửa hàng chính, lập thêm hàng chục quầy hàng lưu động đi xuống phục vụ tại các đội sản xuất, ra ngoài đồng ruộng, sân kho để bán hàng cho xã viên. Những ngày mùa bận rộn, được Đảng ủy hướng dẫn theo tinh thần phục vụ chiến dịch "năm tấn" của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã mua bán đã bảo đảm hoàn toàn việc cung cấp thực phẩm và các thứ cần thiết như rau, dưa, tương, mắm, trầu cau, thuốc lào, v.v... tại chỗ cho xã viên; xã viên không phải đi mua ngoài. Nhờ đó, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã tiết kiệm được trên 8.700 công tăng cường cho sản xuất.

Về phục vụ chiến đấu của hợp tác xã mua bán, Đảng ủy cũng đã quan tâm lãnh đạo chặt chẽ. Nhiều lần đảng ủy cùng với chi bộ cửa hàng đã chỉ đạo kế hoạch phục vụ chiến đấu. Đảng ủy xây dựng cho cán bộ, nhân viên tinh thần hết lòng phục vụ chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ. Chi bộ phát động nhân viên làm thêm giờ, tổ chức đi mua thực phẩm, rau tươi, cá mang đến từng trận địa của bộ đội để cung cấp. Có đồng chí nhân viên đi xa hàng chục ki-lô-mét để tìm giúp nguồn thức ăn dự trữ cho bộ đội. Khi có tình huống chiến đấu xảy ra, Đảng ủy trực tiếp cùng nhân viên mang thuốc lá, bia, bánh kẹo đến từng trận địa phục vụ cho anh em bộ đội. Năm 1967, 32 lượt nhân viên cửa hàng đã lên trận địa phục vụ cho bộ đội, khi địch bắn phá. Nhiều chị em trẻ tuổi rất gan dạ, đến trận địa giao hàng cho bộ đội và xông vào lửa đạn giúp bộ đội lau súng, tiếp đạn, không sợ hy sinh, gian khổ. Nữ đồng chí Lối đã nhiều lần được ban chỉ huy đơn vị bộ đội và Đảng ủy xã khen ngợi.

Trong quá trình lãnh đạo hợp tác xã mua bán, Đảng ủy còn chú trọng giáo dục và đấu tranh làm cho cán bộ nhân viên cửa hàng hợp tác xã thấm nhuần quan điểm đề cao quyền làm chủ thật sự của xã viên đối với hợp tác xã mua bán, trong các hoạt động kinh doanh và phân phối.

Hợp tác xã mua bán vừa là tổ chức kinh tế vừa là tổ chức có tính chất chính trị của quần chúng. Vì vậy tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng, phải tạo điều kiện của quần chúng tham gia vào việc quản lý kinh doanh, giám sát chỉ tiêu tài chính của hợp tác xã và bàn bạc chế độ phân phối hàng cho công bằng, dân chủ. Đảng ủy đã chỉ đạo hợp tác xã mua bán dựa vào đội sản xuất nông nghiệp thành lập các tiểu tổ xã viên. Mỗi tháng một kỳ nhân viên cửa hàng xuống đội sản xuất hợp cùng với xã viên báo cáo tình hình kinh doanh trong tháng của hợp tác xã mua bán và khả năng cung cấp hàng trong tháng tới. Nhân viên cửa hàng đề nghị xã viên bàn bạc, phê bình nhận xét công tác kinh doanh của hợp tác xã, phê bình ưu, khuyết điểm của cán bộ, nhân viên và bàn bạc về tiêu chuẩn, kế hoạch phân phối hàng; như vậy, việc kinh doanh cũng như việc phân phối hàng thật sự trở thành vấn đề thuộc quyền quyết định của quần chúng xã viên. Nhờ đó xã viên đã có ý thức làm chủ cao, nhiệt tình xây dựng tổ chức thương nghiệp tập thể của mình và xây dựng được tình thương yêu nhường nhịn lẫn nhau khi hàng ít. Chính sách phân phối hàng được bảo đảm thực hiện tốt

Để đề cao và tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng, Đảng ủy còn quan tâm giáo dục cho cán bộ, nhân viên có tinh thần chí công vô tư đấu tranh nghiêm khắc chống tư tưởng lợi dụng, cảm tình trong việc phân phối hàng, thực hiện đúng nguyên tắc phân phối công bằng, dân chủ, hợp lý. Bản thân các đồng chí rất thấm thía và cũng làm cho cán bộ phụ trách hợp tác xã mua bán thấm thía lời dạy của Hồ Chủ tịch "Không sợ thiếu hàng, chỉ sợ việc phân phối không được công bằng, hợp lý".

Đảng ủy đã nêu gương tốt về mặt này, chống mọi tư tưởng đặc quyền đặc lợi, mọi sự tùy tiện trong việc thực hiện chính sách phân phối. Mọi đảng ủy viên đều thực hiện chế độ nhận hàng được phân phối cho mình qua các đội sản xuất, chịu sự giám sát trực tiếp của xã viên. Các đồng chí tuyệt đối không lợi dụng mua hàng sai nguyên tắc. Trong hội nghị tổng kết của xã các đồng chí cũng không cho phép hợp tác xã được tùy tiện đem hàng đến bán "ưu tiên" cho các đại biểu. Những việc làm đó đã có tác dụng giáo dục quan trọng đối với cán bộ trong xã và làm cho quần chúng xã viên rất tin tưởng.

Đồng thời với những nội dung trên, trong việc lãnh đạo thực hiện đường lối, phương hướng hoạt động của hợp tác xã mua bán, Đảng ủy xã Cổ Bi còn chú ý phát huy khả năng của hợp tác xã góp phần tích cực cùng với thương nghiệp quốc doanh tiến hành việc quản lý thị trường và cải tạo tiểu thương ở địa phương. Tuy đây không phải là chức năng chủ yếu của hợp tác xã mua bán, nhưng với điều kiện cụ thể và khả năng của mình, Đảng ủy đã mạnh dạn chỉ đạo hợp tác xã mua bán Cổ Bi làm tương đối tốt công tác này.

Do tình hình chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra, nhiều cơ quan, xí nghiệp và nhân dân thành phố sơ tán về địa phương. Bọn đầu cơ, trục lợi đã tranh thủ mua tranh, bán chấp làm cho giá cả thị trường không ổn định. Hiện tượng này ảnh hưởng nhiều đến đời sống của cán bộ, công nhân sơ tán và nhân dân địa phương. Đảng ủy đã trực tiếp bàn bạc cùng cán bộ phụ trách hợp tác xã đánh giá đúng tình hình, vạch ra kế hoạch thực hiện. Nhiều anh chị em nhân viên trong cửa hàng chưa tin rằng hợp tác xã mua bán có thể làm được việc này. Nhưng Đảng ủy đã kiên trì giáo dục và đấu tranh nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và báo với ủy ban hành chính xã mời đại biểu các cơ quan, xí nghiệp đến họp cùng với hợp tác xã mua bán để bàn bạc kế hoạch thực hiện. Hợp tác xã mua bán ký hợp đồng cung cấp thêm cho cơ quan, xí nghiệp những thực phẩm có ở địa phương như

trứng, cá, rau, v.v... Ngược lại, cơ quan, xí nghiệp giúp địa phương ngăn chặn bọn đầu cơ và giáo dục cho cán bộ, công nhân chấp hành tốt chính sách giá cả, không được tùy tiện mua bán, trao đổi trong nhân dân.

Đối với tiểu thương, thợ thủ công tự do, Đảng ủy tăng cường giáo dục chính sách động viên bà con hăng hái tham gia sản xuất nông nghiệp; đồng thời chỉ đạo cho ban chủ nhiệm tổ chức cho bà con không có điều kiện tham gia sản xuất nông nghiệp thành từng tổ, từng nhóm lao động sản xuất như: cửa hiệu may vá, chữa xe đạp, tổ rèn, mộc, đan nan, v.v... phát triển ngành nghề theo sự quản lý và hướng dẫn của hợp tác xã mua bán.

Kết quả đưa lại khá tốt. Nhiều anh em thợ thủ công rất phấn khởi, sản xuất theo sự hướng dẫn của cửa hàng, đã phục vụ đắc lực cho việc phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân trong xã.

2 - Đảng ủy đã chú ý xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên bán hàng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức và kinh doanh khá.

Năm 1964, khi cửa hàng được đưa về cho xã quản lý, Đảng ủy đã cử bốn đảng viên sang phụ trách (trong số tám cán bộ nhân viên cửa hàng) và thành lập một tổ đảng có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo cửa hàng; đồng thời phân công đồng chí đảng ủy viên phụ trách tài mậu trực tiếp theo dõi để giúp Đảng ủy chỉ đạo hợp tác xã mua bán.

Từ năm 1965 trở đi, công tác phát triển đảng ở đây được đẩy mạnh. Một chi bộ gồm mười đảng viên đã được thành lập và được giao trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của hợp tác xã mua bán. Đảng ủy cùng chi ủy nghiên cứu, xây dựng chức trách, nhiệm vụ của chi bộ và giao cho chi bộ tổ chức thực hiện phương hướng kinh doanh của Đảng ủy đã đề ra cho hợp tác xã mua bán. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã được Đảng ủy quan tâm ngay từ đầu. Ngay năm đầu

tiên Đảng ủy đã cử đồng chí đảng ủy viên phụ trách và ba đảng viên trẻ tuổi đi bồi dưỡng về nghiệp vụ.

Lúc đầu, do mới mẻ, trình độ nghiệp vụ có hạn, nhiều chị em trẻ tuổi, sợ nhâm lẫn, mất mát, đã không yên tâm công tác, muốn từ chối xin thôi công tác bán hàng. Có cán bộ, vì nể nang, cảm tình, phân phối hàng sai nguyên tắc, bị quần chúng phê bình đã thiếu phấn khởi. Đảng ủy đã chú ý tình hình trên, tiến hành giáo dục bồi dưỡng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, các đồng chí còn phân công nhau xuống từng tiểu tổ xã viên, tham gia sinh hoạt cùng bà con, giáo dục cho bà con ý thức làm chủ hợp tác xã, nhiệt tình tham gia giúp đỡ cán bộ, nhân viên bán hàng. Các đồng chí cũng thường tham gia sinh hoạt với cán bộ, nhân viên cửa hàng, bồi dưỡng cho anh chị em về ý thức trách nhiệm, ý thức bảo vệ tài sản và phân phối hàng một cách công bằng, dân chủ. Các đồng chí đảng ủy đã tự mình cùng bán hàng với nhân viên để rút kinh nghiệm và bồi dưỡng giáo dục cho họ.

Cho đến nay, Đảng ủy xã Cổ Bi đã xây dựng cho hợp tác xã mua bán có được một đội ngũ cán bộ chuyên trách gồm trên 20 đồng chí, trong đó có trên 60% anh chị em đã được học qua các lớp nghiệp vụ ba tháng do cấp trên mở, và 30% số cán bộ trong ban quản lý, ban kiểm soát được đi bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn. Phần rất lớn cán bộ, nhân viên bán hàng, kế toán tài vụ đều có trình độ văn hóa từ lớp bảy đến lớp mười. Tổ chức chi bộ, chi đoàn ngày càng được kiện toàn vững mạnh. Những kết quả trên đã góp phần đưa công tác kinh doanh của hợp tác xã mua bán trong mấy năm qua đạt nhiều thành tích đáng kể

3 - Đảng ủy đã coi trọng lãnh đạo công tác quản lý tài vụ của hợp tác xã mua bán

Do yêu cầu phục vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống ngày càng cao, hoạt động của hợp tác xã mua bán ngày càng mở rộng, vốn kinh doanh, tích lũy, tiền góp cổ phần, v.v... ngày càng lớn. Chỉ trong bốn năm, tiền vốn của hợp tác xã mua bán Cổ Bi đã gấp bốn lần; cổ phần

của xã viên tăng hai lần. Doanh số kế hoạch kinh doanh hàng tháng trung bình trên 400.000 đồng.

Bởi vậy, để lãnh đạo tốt hợp tác xã mua bán, một trong những khâu rất quan trọng mà Đảng ủy đã quan tâm là lãnh đạo chặt chẽ công tác quản lý tài vụ.

Kinh doanh của hợp tác xã mua bán bao gồm nhiều ngành, nhiều nghề, vừa nhận hàng của Nhà nước, đồng thời phải phát triển việc tự kinh doanh hàng địa phương. Muốn thực hiện tốt chế độ quản lý tài chính, cán bộ phải chấp hành đúng thủ tục, thể lệ về hóa đơn, chứng từ. Trong việc lãnh đạo công tác tài vụ, Đảng ủy còn nhấn mạnh vấn đề tăng cường biện pháp chuyển hoản trong quan hệ giao dịch, giảm xuất chi tiền mặt, đề phòng hiện tượng chỉ tiêu sai nguyên tắc; chú trọng đối chiếu thường xuyên tài khoản kinh doanh với số dư tiền mặt hàng tháng, phát hiện và giải quyết kịp thời những hiện tượng chênh lệch. Dưới sự hướng dẫn của Đảng ủy, cán bộ phụ trách tăng cường giáo dục cho nhân viên bán hàng giữ đúng chế độ khóa sổ, hàng ngày giao chứng từ, hóa đơn bán hàng cho kế toán và nộp ngay tiền mặt cho ngân hàng. Đảng ủy không quan tâm việc chấm dứt nạn ăn uống không chính đáng của cán bộ, nhân viên cửa hàng, chỉ thị cho các cán bộ phải kiểm điểm sâu sắc những hiện tượng thiếu hụt hàng hóa, tiền mặt sau mỗi lần kiểm kê; đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng mua chịu của cán bộ và các ngành trong xã. Về phía mình, các đồng chí đảng ủy viên gương mẫu thực hiện, không lợi dụng vay tiền mặt của hợp tác xã mua bán để mua xe đạp, làm nhà cửa, v.v...

Mặt khác, Đảng ủy giao nhiệm vụ cho ban tài mậu của chính quyền có trách nhiệm thường xuyên trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho hợp tác xã mua bán. Công tác tổng kết kinh doanh, chia lãi định kỳ cho cổ phần nhằm động viên quần chúng hăng hái tham gia xây dựng hợp tác xã mua bán cũng được Đảng ủy hết sức quan tâm.

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy như trên, hợp tác xã mua bán Cổ Bi đã hoạt động tốt, tài chính minh bạch, hàng tháng, ba tháng đều thực hiện tài chính công khai, phục vụ tốt sản xuất và đời sống xã viên.

Qua tìm hiểu bước đầu chưa đầy đủ về sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Cổ Bi đối với hợp tác xã mua bán của xã này, chúng tôi giới thiệu mấy nét trên đây mong giúp các đồng chí tham khảo.

Hiện nay, Đảng ủy xã Cổ Bi đang ra sức tăng cường thêm một bước sự lãnh đạo và chỉ đạo của mình, nhằm giúp hợp tác xã mua bán Cổ Bi khắc phục một số nhược điểm và khuyết điểm, đồng thời phát huy ưu điểm đã có để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.